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Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um afla utan aflamarks.

Frá Jóni Gunnarssyni.
 
1. Hversu mikill afli var veiddur utan aflamarks á síðustu fimm fiskveiðiárum, hvernig er

sá afli tilkominn og hvernig skiptist hann eftir tegundum?
2. Hvaða reglur gilda um afla utan aflamarks?

Skriflegt svar óskast.




